

“เจอเนสส์” เผยนวัตกรรมใหม่ของการบำรุงผิวรอบดวงตาด้วย Instantly Ageless



เจอเนสส์ โกลบอล (Jeunesse Global) แปรนตร์ผลิตภัณฑ์เพื่อการฟื้นฟูบำรุงผิว และชะลอวัยชั้นนำจากประเทศสหรัฐอเมริกา จัดกิจกรรมเวิร์คช็อปเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่มครีมบำรุงผิวรอบดวงตาเพื่อการลดเลือนริ้วรอยแห่งวัย อินสแตนลี่ เอจเลส (Instantly Ageless) นวัตกรรมใหม่ล่าสุดของการเสริมความสวยของผู้หญิงยุคใหม่ ที่ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคกว่า 120 ประเทศ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Eye Perfection by Instantly Ageless” โดยมี อลิศรา แซ่เตีย ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท เจอเนสส์ โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด ให้การต้อนรับ และยังมี ญ.ดร.จิรพันธ์ ม่วงเจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการนำตัวยาเข้าสู่ผิวมาให้ความรู้เรื่องการดูแลผิวแก่เซเลบสาวคนสวย โมนา วิภาวี คอมนันตร์ และแขกที่ร่วมงาน ณ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์

ภายในงานตกแต่งด้วยดอกไม้โทนสีขาวและฟ้า พร้อมด้วยผลไม้เพื่อการบำรุงผิวและสายตาธรรมชาติ ทำให้บรรยากาศภายในงานเป็นกันเองและผ่อนคลาย เสมือนการเผยแพร่จากดวงตาคู่สวยที่ทั้งสดใส เปล่งประกายปราศจากริ้วรอยรอบดวงตา โดย ญ.ดร.จิรพันธ์ ม่วงเจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการนำตัวยาเข้าสู่ผิว แนะนำเบื้องต้นว่า “สาเหตุของการเกิดปัญหาผิวรอบดวงตานั้นเกิดจากหลายสาเหตุ แต่หลักๆ แล้วเกิดจากคุณภาพผิวที่เสื่อมลงตามกาลเวลาไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่ทำร้ายผิว การแสดงอารมณ์บนใบหน้าอย่างหนัก เช่น การหัวเราะ ร้องไห้ อากาศเคียดทำคิ้วขมวด หรือโกรธเกรี้ยว เป็นต้น รวมทั้งปัจจัยด้านมลภาวะรอบตัวซึ่งล้วนแต่ส่งผลร้ายต่อผิวทั้งสิ้น ฉะนั้นเมื่อเราทราบว่าจะอะไรคือสาเหตุของปัญหาผิวหรือการเกิดร่องริ้วรอยบนใบหน้าแล้ว เราก็ควรลดพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดปัญหาผิวหนังเหล่านี้ด้วย และแนะนำให้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวรอบดวงตาที่เหมาะสม การทาครีมบำรุงผิวอย่างถูกวิธี หลีกเลี่ยงการขยี้ตาอย่างรุนแรง และรับประทานอาหารที่อุดมด้วยสารเพื่อการบำรุงผิว เช่น เบอรัรี วิตามินซี แครอท เป็นประจำ เป็นต้น”

ด้านคุณแม่ยังสาวของลูกฝาแฝดชาย-หญิง โมนา วิภาวี คอมนันตร์ กล่าวว่า “โมนาเป็นคนผิวแห้งเลยมีปัญหาริ้วรอยบนใบหน้าและรอบดวงตาได้ง่ายกว่าคนอื่น โดยเฉพาะบริเวณถุงใต้ตาและรอยลึกช่วงหางตาเป็นปัญหาที่กังวลใจมากพอได้ลอง Instantly Ageless แล้วรู้สึกว้าว! นี่คือนวัตกรรมที่เรามาตามหา เพราะนอกจากทำให้ถุงใต้ตาและริ้วรอยรอบดวงตาลดลงแล้ว กล้ามเนื้อบนใบหนายังรู้สึกผ่อนคลาย รุขุมขนก็ดูเรียบเนียนและยกกระชับขึ้น แถมยังดูเด็กขึ้นด้วยค่ะ”

เช่นเดียวกับดีเจสาวตัวแม่ เอื้อง สาลินี ปันยารชุน ที่เปิดเผยว่า “ส่วนตัวรู้สึกชอบผลิตภัณฑ์ของแบรนด์เจอเนสส์ โกลบอลอยู่แล้ว เพราะได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจ โดยเฉพาะ Instantly Ageless ที่เนื้อครีมเป็นแบบไมโครครีมช่วยให้ผิวรู้สึกกระชับ และริ้วรอยลดเลือนลง โดยเฉพาะตัวเองที่ปกติเป็นคนนอนตึก ทำงานเยอะ กิจกรรมเยอะ ทำให้พอดีน

เข้ามาดูได้ตามเห็นชัด แต่พอใช้ครีมตัวนี้แล้วดูได้ตาแลดูเรียบเนียนขึ้น รวมทั้งข้อมูลจากคุณหมอฟุ่เชี่ยวชาญ
ที่แนะนำวิธีการดูแลผิวด้วยแล้ว จากนี้คงเป็นไอเท็มเด็ดติดกระเป๋าแน่นอนค่ะ”

ร่วมพิสูจน์ประสิทธิภาพของครีมบำรุงผิวรอบดวงตา Instantly Ageless เพื่อการฟื้นฟูบำรุงผิวรอบดวงตาอย่างเป็น
ธรรมชาติ ได้แล้ววันนี้ผ่านตัวแทนจำหน่ายของเจอเนสส์ โกลบอลทั่วประเทศ หรือโทร. 02-118-9899 สอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/jeunesseglobalthailand